

ข้อเสนอโครงการแบบย่อ ประจำปีงบประมาณ 2568 หลักสูตร

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	ตัวอย่างกิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ ที่ขอสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 จัดการศึกษาเพื่อพัฒนากำลังคนในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยเน้นการสร้างสมรรถนะการพัฒนา นวัตกรรมสังคมและการเป็น ผู้ประกอบการ	โครงการฝึกงานและสหกิจศึกษา	1. นิเทศนิสิตฝึกงาน/สหกิจศึกษา 2. สัมมนาหลังการฝึกงาน/สหกิจศึกษา 3. สหกิจศึกษา/ฝึกงานในต่างประเทศ (ถ้ามี)	1. จำนวนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในประเทศ คน 2. จำนวนนิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพในต่างประเทศ คน (ถ้ามี) 3. จำนวนโครงการที่มีความร่วมมือกับสถานประกอบการ โครงการงาน		
	โครงการพัฒนานิสิตตาม PLO ของหลักสูตร <i>(ถ้ามี)</i>		1. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วม คน 2. ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของนิสิตที่เข้าร่วม ไม่น้อยกว่า 4.00 (คะแนนเต็ม 5)		
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างผลงานวิจัยเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ตอบโจทย์การพัฒนาเชิงพื้นที่ และการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ <i>(ถ้ามี)</i>	1. สนับสนุนการเข้าร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการ และ/หรือ แข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับชาติ/นานาชาติ 2. จัดการประชุมวิชาการเพื่อสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานของนิสิต (ถ้ามี)	1. จำนวนผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตที่ได้รับการเผยแพร่ ผลงาน 2. จำนวนนิสิตที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ คน 3. จำนวนผลงานทางวิชาการของบุคคลภายนอกที่ยื่นขอแนะนำเสนอในการประชุมที่จัดขึ้น ผลงาน (ถ้ามี)		
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บริการวิชาการและถ่ายทอดความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่และสร้างขีดความสามารถด้านการแข่งขัน	โครงการบริการวิชาการเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ	1. ประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. ปฏิบัติการสร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าและบริการ 3. จัดแสดงผลงานและประชุมถอดบทเรียนร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	1. จำนวนสินค้าและบริการที่ได้รับการเพิ่มมูลค่า ชิ้น 2. จำนวนหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจสงนามของกลุ่มเป้าหมาย ฉบับ 3. จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานแสดงผลงานและประชุมถอดบทเรียน คน (ถ้ามี)		
	โครงการความร่วมมือเพื่อพัฒนาผู้ประกอบการและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรมกับภาคธุรกิจ/อุตสาหกรรม	1. การประชุมลงนามในบันทึกความร่วมมือ 2. กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์	1. จำนวน MOU ฉบับ 2. จำนวนบุคคลภายในที่ถ่ายทอดความรู้ตามความเชี่ยวชาญของศาสตร์		

ยุทธศาสตร์	ชื่อโครงการ	ตัวอย่างกิจกรรม	ผลผลิตที่คาดว่าจะได้รับ	งบประมาณ ที่ขอสนับสนุน	ผู้รับผิดชอบ โครงการ (ระบุชื่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาวัฒกรรม สังคมบนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อสืบสานและ การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน	โครงการพัฒนาวัฒกรรมสังคม บนฐานศิลปะ วัฒนธรรม หรือ ภูมิปัญญาท้องถิ่น ซึ่งเป็นผลงาน ของนิสิต <i>(ถ้ามี)</i>	1. ประชุมวางแผนร่วมกับกลุ่มเป้าหมาย 2. ปฏิบัติการพัฒนาวัฒกรรมสังคม 3. จัดแสดงผลงานและประชุมถอดบทเรียน ร่วมกับกลุ่มเป้าหมายและภาคีเครือข่ายที่ เกี่ยวข้อง (ถ้ามี)	1. จำนวนนัฒกรรมสังคม ผลงาน 2. จำนวนหนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ซึ่ง ลงนามโดยผู้มีอำนาจสงนามของ กลุ่มเป้าหมาย ฉบับ 3. จำนวนบุคคลภายนอกที่เข้าร่วมงานแสดงผล งานและประชุมถอดบทเรียน คน (ถ้ามี)		
ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนมหาวิทาลัย สู่มาตรฐานระดับนานาชาติบนฐาน ท้องถิ่น (University of Glocalization)	โครงการแลกเปลี่ยนนิสิตกับ มหาวิทาลัยหรือหน่วยงานใน ต่างประเทศ <i>(ถ้ามี)</i>	1. Inbound 2. outbound	1. จำนวน Inbound ที่เข้าร่วม คน (ถ้ามี) 2. จำนวน outbound ที่เข้าร่วม คน (ถ้ามี)		